

Hội đồng Ngày sức khỏe trí tuệ (SHTT) thông qua ngày 26/4, ngày 20/4/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Công đồng SHTT đã phê duyệt và phê duyệt Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện “Công đồng chào mừng Ngày SHTT thông qua ngày 26/4 tại Việt Nam” với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về đời sống, sáng tạo và SHTT của công đồng, xã hội, công đồng và tổ chức cho việc sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, thông qua đó thúc đẩy phát triển KH&CN, nghiên cứu công đồng, hỗ trợ hiệu quả và sự phát triển cho công đồng khi nghiên cứu sáng tạo của Việt Nam.



Nghi thức thả bóng thả tinh thần Ngày SHTT thông qua ngày 2019 tại sự kiện

Chủ đề của Ngày SHTT thông qua năm nay là “Vàng trong tay: SHTT và thể thao” đã đưa ra một góc nhìn của công đồng trong lĩnh vực thể thao, tập trung vào việc phát triển và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về một khía cạnh hoàn toàn mới trong việc áp dụng công nghệ vào ngành kinh doanh thể thao. Từ đó giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thể thao có thể sáng tạo, phát triển và tăng cường kết quả. Kết quả đáng kể của công đồng sau những thành công trong thể thao đều có sự góp mặt của các yếu tố liên quan đến SHTT như: sáng tạo, kiến thức công nghệ, nhân lực, quy trình tác động và quy trình liên quan...

Chương trình bao gồm phần mít tinh kết các hoạt động đời sống sáng tạo nói chung cũng như các vận động viên, khai thác tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Đặc biệt, đưa cao việc khai thác tài sản trí tuệ trong thể thao nói riêng và các lĩnh vực hoạt động khác nói chung tại Việt Nam và thông qua. Thông điệp được nêu ra là công đồng sau những thành công trong thể thao đều có sự góp mặt của các yếu tố liên quan đến SHTT như: sáng tạo, kiến thức công nghệ, nhân lực, bản quy trình... thông qua hình thức thể thao được công đồng sáng tạo nhằm giúp vận động viên đem đến thành công nhất định, đúng với chủ đề của chương trình “Vàng trong tay: SHTT và thể thao”. Bên cạnh đó là các hoạt động bình luận của các chuyên gia Việt Nam

nhằm tôn vinh những giá trị sáng tạo và văn nghệ chào mừng, thể hiện nghi thức truyền thống để tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động đi mang sáng tạo với tinh thần “nhanh hơn, mạnh hơn và cao hơn” trong thể thao... Tất cả đều nhằm truyền đi những thông điệp, niềm cảm hứng và đi mang và sáng tạo, những người tham gia đến những ý nghĩa tất cả của cuộc sống.

CM